

Số: /KL-TTH

Vĩnh Lộc, ngày 26 tháng 4 năm 2024

KẾT LUẬN

Thanh tra trách nhiệm Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023

Ngày 15/01/2024, Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Lộc đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTH về thanh tra trách nhiệm của UBND các xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Thịnh và thị trấn Vĩnh Lộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023. Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 15/3/2024, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị theo kế hoạch.

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra, kèm theo Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra tại UBND thị trấn Vĩnh Lộc, Chánh Thanh tra huyện kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thị trấn Vĩnh Lộc là một trong 13 đơn vị hành chính của huyện Vĩnh Lộc, có vị trí địa lý trải dọc hai bên trục đường quốc lộ 45 và 217, cách thành phố Thanh Hóa 45 km về phía Tây Bắc, cách Thành Nhà Hồ 01km về phía Nam; Phía Bắc giáp xã Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Long; phía Nam giáp xã Ninh Khang; phía Tây giáp xã Quý Lộc, huyện Yên Định; Phía Đông giáp xã Vĩnh Hòa, Hiện nay thị trấn Vĩnh Lộc có diện tích tự nhiên là 540,94 ha. Hầu hết các cơ quan của huyện đóng trên địa bàn, 01 chợ huyện là trung tâm giao thương hàng hóa của Nhân dân; toàn thị trấn có 2.571 hộ dân với 8.521 nhân khẩu, được phân bố thành 10 khu phố.

Trong năm 2023, UBND thị trấn Vĩnh Lộc luôn quan tâm lãnh đạo, quản trịet việc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, về quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng đến cán bộ, công chức trong đơn vị. Do đó, công tác này trên địa bàn thị trấn đã có chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

I. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1.1. Công tác chỉ đạo của UBND thị trấn trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2023, UBND thị trấn đã xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm:

- Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/01/2023 của UBND thị trấn Vĩnh Lộc về việc kiện toàn Ban tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc;

- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 14/01/2023 của Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc về ban hành Nội quy tiếp công dân tại UBND thị trấn Vĩnh Lộc;

- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 26/01/2023 của Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc về việc phân công cán bộ, công chức thực hiện tiếp công dân tại phòng tiếp công dân UBND thị trấn Vĩnh Lộc;

- Thông báo số 52/TB-UBND ngày 26/01/2023 của Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc về Lịch tiếp công dân của lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân UBND thị trấn Vĩnh Lộc năm 2023.

Nhận xét: Nhìn chung, UBND thị trấn đã ban hành cơ bản đầy đủ, kịp thời các văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2023. Căn cứ ban hành các văn bản đảm bảo quy định, nội dung bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1.2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về địa điểm tiếp công dân, tổ chức tiếp công dân

Qua kiểm tra thực tế, UBND thị trấn có Sở tiếp công dân theo quy định, bố trí phòng tiếp công dân riêng, địa điểm thuận lợi để đón tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở theo quy định; ban hành Nội quy tiếp công dân và niêm yết Nội quy tiếp công tại phòng đón tiếp công dân; phân công các công chức: Văn phòng; Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây dựng và công chức Chính sách - Xã hội làm kiêm nhiệm công tác tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở; Chủ tịch UBND thị trấn có lịch tiếp công dân định kỳ 01 ngày trong tuần và được niêm yết công khai tại trụ sở theo đúng quy định tại Điều 5, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân.

Nội dung tiếp công dân: Công dân đến địa điểm tiếp công dân tại Trụ sở UBND thị trấn chủ yếu để kiến nghị, phản ánh liên quan đến môi trường, đất đai như: Giải quyết mâu thuẫn trong việc sử dụng đất giữa các hộ liền kề; việc chuyển nhượng đất đai; phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, sinh hoạt tại các khu dân cư.

Trong năm 2023, tổng lượt tiếp công dân được ghi sổ của UBND thị trấn là 15 lượt, số lượt người được tiếp là 15 người, không có đoàn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người. Đến nay, các vụ việc được ghi, theo dõi trong sổ đã được giải quyết xong.

Nhận xét: UBND thị trấn Vĩnh Lộc đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân; cơ sở vật chất, con người phục vụ cho công tác tiếp công dân được UBND thị trấn bố trí đảm bảo; công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND thị trấn quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Vì vậy, hầu hết các kiến nghị, phản ánh, đề nghị của công dân trong năm 2023 đã được giải quyết từ cơ sở, hạn chế phát sinh đơn gửi vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

2. Thực hiện tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong năm 2023

2.1. Kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

- Tổng số đơn tiếp nhận trong năm 2023: 34 đơn, trong đó:

+ Đơn khiếu nại: 0 đơn.

+ Đơn tố cáo: 01 đơn.

+ Đơn kiến nghị, phản ánh: 33 đơn.

- *Phân loại theo nguồn tiếp nhận đơn:*

+ Đơn do cơ quan khác chuyển về: 01 đơn;

+ Đơn do xã trực tiếp tiếp nhận và qua Bưu chính: 33 đơn.

- *Phân loại theo thẩm quyền giải quyết:*

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 33 đơn

+ Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 01 đơn (Đơn tố cáo nặc danh do Viện Kiểm sát nhân dân huyện chuyển).

2.2. Việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong năm 2023

- Kết quả giải quyết đơn khiếu nại: Trong năm 2023, do không nhận được đơn khiếu nại, nên UBND thị trấn không phải thụ lý giải quyết đơn.

- Kết quả giải quyết đơn tố cáo: Trong năm 2023, do không tiếp nhận được đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, nên UBND thị trấn không phải thụ lý giải quyết đơn.

- Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh: Trong năm 2023, tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn là 33 đơn, tính thành 27 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Nhìn chung các vụ việc chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, nội dung đơn phần lớn phản ánh, đề nghị giải quyết, hoà giải các mâu thuẫn phát sinh giữa các hộ liền kề, trong sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Theo báo cáo của UBND thị trấn, đến nay UBND thị trấn đã giải quyết xong 33/33 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

2.3. Nhận xét, đánh giá

- Ưu điểm:

+ Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị trấn giao cho công chức chuyên môn trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn giải quyết đơn hoặc thành lập các Tổ xác minh, tổ chức hội nghị hoà giải để giải quyết.

+ Nhìn chung, trong công tác giải quyết đơn, UBND thị trấn luôn chú trọng đến công tác hoà giải, vận động, thuyết phục, giải thích, hướng dẫn. Do đó, hầu hết các nội dung đơn được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế được tình trạng đơn gửi vượt cấp.

- Hạn chế:

+ UBND thị trấn có Sổ theo dõi đơn nhưng ghi chép chưa đầy đủ, có 02 vụ việc không ghi tình trạng giải quyết tại cột “Theo dõi kết quả xử lý giải quyết”. Qua kiểm tra hồ sơ, 02 vụ việc là đơn phản ánh, kiến nghị về vấn đề ô nhiễm môi trường và mâu thuẫn trong gia đình về quyền sử dụng đất, đã được UBND thị trấn tổ chức mời công dân có đơn và người có liên quan làm việc, tổ chức hoà giải.

+ Qua kiểm tra hồ sơ lưu giải quyết 33 đơn thuộc thẩm quyền, một số vụ việc UBND thị trấn chỉ dừng lại ở việc lập biên bản hoà giải, biên bản làm việc với công dân có đơn và người có liên quan mà không ban hành văn bản trả lời công dân.

3. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

3.1. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện và công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong năm 2023, UBND thị trấn đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16/01/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2023 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của UBND thị trấn mới chủ yếu tập trung cho đối tượng là cán bộ, công chức trong UBND thị trấn thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, kê khai và minh bạch tài sản thu nhập, công khai tài chính ngân sách, công khai kế hoạch sử dụng đất, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công,... chưa thường xuyên tuyên truyền cho đối tượng là Nhân dân trên địa bàn thị trấn thông qua hệ thống truyền thanh hay lồng ghép vào hội nghị tại các khu phố.

3.2. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính ngân sách nhà nước

UBND thị trấn đã thực hiện việc công khai, minh bạch dự toán, quyết toán ngân sách thị trấn và kế hoạch hoạt động tài chính khác. Hình thức công khai: Báo cáo công khai tại cuộc họp Hội đồng nhân dân thị trấn và UBND thị trấn; niêm yết tại trụ sở; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn.

Nội dung, hình thức, thời gian công khai về ngân sách thị trấn và kế hoạch hoạt động tài chính khác đã được UBND thị trấn thực hiện đúng theo quy định tại Chương V, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách.

3.3. Việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất

Trong năm, UBND thị trấn ban hành Thông báo số 75/TB-UBND ngày 17/7/2023 về Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn thị trấn. Hồ sơ công khai gồm: Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Vĩnh Lộc; Báo cáo thuyết minh tổng hợp; Hệ thống bảng biểu và Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Vĩnh Lộc.

3.4. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý

Trong năm 2023, UBND thị trấn đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công và thực hiện công khai tại Hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy định.

3.5. Việc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND thị trấn giải quyết

UBND thị trấn đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn tại bộ phận một cửa để công dân được biết theo đúng quy định.

3.6. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

UBND thị trấn đã thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thời gian nộp bản kê khai theo đúng quy định.

UBND thị trấn thực hiện lưu giữ bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc UBND thị trấn đầy đủ theo quy định; việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện bằng hình thức tổ chức cuộc họp cơ quan để thông báo; thực hiện lập biên bản hội nghị công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và nộp bản kê khai cùng báo cáo kết quả thực hiện lên cấp trên đảm bảo đúng quy định.

III. KẾT LUẬN

1. Những kết quả đã đạt được

Trong năm 2023, UBND thị trấn đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nên đã đạt được những kết quả, cụ thể như sau:

- Về công tác tiếp công dân: UBND thị trấn Vĩnh Lộc đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân; cơ sở vật chất, con người phục vụ cho công tác tiếp công

dân được UBND thị trấn bố trí đảm bảo. Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND thị trấn quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Vì vậy, hầu hết các kiến nghị, phản ánh, đề nghị của công dân trong năm 2023 đã được giải quyết từ cơ sở, hạn chế phát sinh đơn gửi vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

- Trong công tác giải quyết đơn: UBND thị trấn luôn chú trọng đến công tác hòa giải, vận động, thuyết phục, giải thích, hướng dẫn. Do đó, hầu hết các đơn được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế được tình trạng đơn gửi vượt cấp.

- Về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: UBND thị trấn đã thực hiện cơ bản đầy đủ công tác công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách; quản lý đất đai, kê khai tài sản, thu nhập...; nội dung, hình thức công khai theo đúng quy định tại Điều 10, Điều 11 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Trong thời kỳ thanh tra, thị trấn Vĩnh Lộc không có tập thể, cá nhân vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Những hạn chế, khuyết điểm

- Về công tác giải quyết đơn: UBND thị trấn có Sổ theo dõi nhưng ghi chép chưa đầy đủ, có 02 vụ việc kiến nghị không ghi tình trạng giải quyết tại cột “Theo dõi kết quả xử lý giải quyết”. Qua kiểm tra hồ sơ lưu giải quyết 33 đơn thuộc thẩm quyền, một số vụ việc UBND thị trấn chỉ dừng lại ở việc lập biên bản hoà giải, biên bản làm việc với công dân có đơn và người có liên quan mà không ban hành văn bản trả lời công dân.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của UBND thị trấn mới chủ yếu tập trung cho đối tượng là cán bộ, công chức trong UBND thị trấn thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, kê khai và minh bạch tài sản thu nhập, công khai tài chính ngân sách, công khai kế hoạch sử dụng đất, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công,... chưa thường xuyên tuyên truyền cho đối tượng là Nhân dân trên địa bàn thị trấn thông qua hệ thống truyền thanh hay lồng ghép vào hội nghị tại các khu phố.

* **Trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm trên:** Chủ tịch UBND thị trấn chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra; các công chức được giao tham mưu giải quyết đơn chịu trách nhiệm chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao khi còn để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

I.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiến nghị đối với UBND, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Chủ tịch UBND thị trấn, các công chức được giao tham mưu rút kinh nghiệm đối với những tồn tại thiếu sót nêu trên; chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra tại Trụ sở UBND thị trấn, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Thanh tra huyện, thời hạn chậm nhất **ngày 31/5/2024**.

2. Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành văn bản chỉ đạo UBND thị trấn Vĩnh Lộc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra huyện; Ban Tiếp công dân huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân của UBND các xã, thị trấn.

3. Đề nghị Phòng Văn Hoá và Thông tin huyện

Thực hiện đăng tải Kết luận thanh tra trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vĩnh Lộc, thời gian niêm yết trong 15 ngày liên tục./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (để b/cáo);
- Thường trực Huyện ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND huyện (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/cáo);
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy(để b/cáo);
- Ban Tiếp công dân huyện;
- Phòng Văn hoá và Thông tin (đăng trang TTĐT);
- Đảng ủy, HĐND thị trấn Vĩnh Lộc;
- UBND thị trấn Vĩnh Lộc;
- Lưu TTH.

CHÁNH THANH TRA

Trần Thanh Bình